



ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

.....

ตามที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๐ ราย โดยรับสมัครระหว่างวันที่
๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๔ จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ ตำแหน่ง
๗๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
(พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป ในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และภายในระยะเวลาการขึ้นบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อ
ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น คือ

๑.๑ ผู้นั้นได้ขอลสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการขึ้นบัญชี

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๑.๓ ผู้นั้นไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่สำนักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกำหนด

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
(พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จะถือว่าผู้สมัคร
สอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
(พนักงานจ้างเหมาบริการ) ครั้งนี้

/ต. ให้ผู้ผ่าน...

๓. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ
มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติ
หน้าที่ประจำสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ให้ทราบในภายหลัง

๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับถัดไป เมื่อมีอัตราว่างที่จะจัดจ้าง สำนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
ตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรรทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษให้ทราบตามที่อยู่ของผู้ผ่านการเลือกสรรแจ้งไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวสุวรรณา รอดเรือง)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี